

Thông tin về bệnh đậu mùa

Tôi nên biết những gì về bệnh đậu mùa?

Đậu mùa là một bệnh truyền nhiễm cấp tính và đôi khi có thể gây tử vong được gây ra bởi virus variola, với biểu hiện nổi bật là sốt và ban tiến triển rõ rệt ở da. Vào năm 1980, bệnh này được tuyên bố là đã bị tiệt trừ sau những chương trình vắc xin toàn cầu.

Tuy nhiên, hậu quả từ những sự kiện tháng 9 và tháng 10 năm 2001, các kế hoạch luôn được dự trù để đối phó với tấn công khủng bố sinh học dùng đậu mùa như một loại vũ khí.

Các triệu chứng của bệnh đậu mùa là gì?

Các triệu chứng của bệnh đậu mùa bắt đầu với sốt cao, đau đầu và toàn thân, và đôi khi ói mửa. Sau đó là ban lan và tiến triển thành những nốt sưng gồ khỏi mặt da và bóng nước chứa đầy mủ sau đó thành mảy và vảy cứng rồi tróc đi sau khoảng 3 tuần, để lại sẹo lõm.

Bệnh đậu mùa lan truyền như thế nào?

Bệnh đậu mùa bình thường lan truyền từ việc tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh. Nói chung, để lan truyền đậu mùa từ người này sang người khác thì yếu tố cần thiết là tiếp xúc mặt đối mặt trong thời gian khá dài và trực tiếp.

Nếu một người tiếp xúc với đậu mùa thì trong khoảng bao lâu sẽ biểu hiện triệu chứng?

Sau khi phơi nhiễm với bệnh này, cần khoảng 7 đến 17 ngày để triệu chứng bệnh đậu mùa xuất hiện (thời gian ủ bệnh trung bình là 12 đến 14 ngày). Trong khoảng thời gian này, người bị phơi nhiễm cảm thấy bình thường và không lây truyền được cho người khác.

Khi nào một người với bệnh đậu mùa lây truyền được?

Một người với bệnh đậu mùa sẽ có sốt và thấy không khỏe vài ngày trước khi ban xuất hiện. Một người được xem như không lây nhiễm cho người khác khi người đó chưa xuất hiện ban.

Có cách điều trị nào cho bệnh đậu mùa không?

Bệnh đậu mùa có thể được dự phòng thông qua việc tiêm vắc xin đậu mùa. Hiện chưa có cách điều trị nào cho bệnh đậu mùa, nhưng các nghiên cứu đánh giá về thuốc mới chống virus đang được tiến hành. Bệnh nhân với bệnh đậu mùa có thể có lợi ích từ việc điều trị nâng đỡ (như dịch truyền, thuốc hạ sốt hoặc giảm đau) và kháng sinh cho nhiễm trùng thứ phát có thể xảy ra sau đó.

Bệnh đậu mùa có gây tử vong không?

Phần lớn bệnh nhân đậu mùa hồi phục, nhưng tử vong cũng có thể xảy ra và lên đến 30% các trường hợp.

Vắc xin đậu mùa là gì?

Vắc xin được chế tạo từ một loại virus tên là vaccinia, là một loại virus có liên hệ với virus gây bệnh đậu mùa. Vắc xin không thể gây ra bệnh đậu mùa. Vắc xin này giúp cơ thể phát triển sự miễn dịch với bệnh đậu mùa.

Tôi có nên tiêm vắc xin chống lại bệnh đậu mùa không?

Vắc xin đậu mùa không có sẵn cho cộng đồng ở thời điểm này.

Nếu ai đó bị phơi nhiễm với bệnh đậu mùa, có phải là quá trễ để tiêm vắc xin không?

Sự tiêm vắc xin có thể dự phòng hoặc làm giảm nhẹ độ nặng của bệnh trong phần lớn trường hợp.

Việc tiêm vắc xin đậu mùa dự phòng được trong bao lâu?

Kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy liều đầu tiên của vắc xin tạo ra sự bảo vệ khỏi bệnh đậu mùa trong khoảng từ 3 đến 5 năm.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Khoa Y tế hạt- Thành phố Oklahoma

(405) 425-4337

Cập nhật 01/2013